



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีสอบคัดเลือกจำนวน ๓ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้สิ้นสุดลงและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ในการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง อนึ่ง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ได้เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกฯ ได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชานูวัฒน์ วรามิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางรัตนาพร สร้อยเสนา	ครูเชี่ยวชาญ	อบจ.กาฬสินธุ์	
๒	๐๐๒	นางสาวอรรวรรณ พลายละหาร	ครูชำนาญการพิเศษ	อบจ.กาฬสินธุ์	

